

*
Số 03- HD/ĐU

HƯỚNG DẪN
Công tác tuyên truyền quý II năm 2017

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh và Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU, ngày 22/3/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền quý II năm 2017; Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện như sau:

I-TUYÊN TRUYỀN CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, KINH TẾ-XÃ HỘI

1- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

- Tuyên truyền kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với quá trình triển khai các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; nhằm tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

- Tuyên truyền kết quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (*Nghị quyết số 114-NQ/TU, ngày 25/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 -2020; Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 14/7/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 74-NQ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 109-NQ/TU, ngày 04/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết số 110-NQ/TU, ngày 11/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay; Đề án số 02-ĐA/ĐU, ngày 20/7/2016 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về tăng cường kỷ cương, nề nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các chi, đảng bộ cơ sở ở các cơ quan giai đoạn 2016 - 2020...*)

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng, việc đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của

tổ chức đảng trong giai đoạn mới. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” trên các lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

2- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội quý I; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quý II năm 2017

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế -xã hội quý I, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội quý II và cả năm 2017 của đất nước, của tỉnh. Đặc biệt, tuyên truyền những thành tựu của tỉnh Bắc Giang sau 20 năm tái lập tỉnh (01/01/1997- 01/01/2017). Tuyên truyền các chương trình, dự án trọng tâm, trọng điểm phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

3- Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 19- KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy, số 24-CTr/ĐU, ngày 28/11/2016 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Tuyên truyền những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát hiện, biểu dương, cổ vũ các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt; những nơi có cách làm hay, làm mới, sáng tạo, hiệu quả...

4- Tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật; công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành Hiến pháp và một số Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2017; các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang; trong đó chú trọng đến các văn bản liên quan đến chức trách công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trọng tâm là: Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội (khóa XIII) về phòng, chống tội phạm; Quy định số 55-

QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Tuyên truyền các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II- TUYÊN TRUYỀN CÁC NGÀY LỄ, KỶ NIỆM LỚN

1- Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

Nêu bật giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam; giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích Đền Hùng.

2- Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)

- Khẳng định vai trò, tầm vóc vĩ đại và giá trị to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc và trong phong trào cách mạng vô sản thế giới.

- Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng, ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo của nhân dân Việt Nam.

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; đấu tranh, bác bỏ những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

3- Kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886- 01/5/2017)

Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5, những đóng góp to lớn có ý nghĩa quyết định của giai cấp công nhân vì sự phát triển và hoà bình trên toàn thế giới.

4- Kỷ niệm 58 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2017)

Tuyên truyền sự hình thành, ý nghĩa lịch sử và vai trò quan trọng của tuyến đường Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; những đóng góp to lớn của bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, cán bộ và nhân dân các địa phương tham gia mở đường, xây dựng và chiến đấu trên tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử.

5- Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2017)

- Tuyên truyền thân thế, sự nghiệp cách mạng và những công hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới. Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh.

6- Kỷ niệm 63 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2017)

Nêu bật thắng lợi vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tôn vinh những đóng góp to lớn của nhân dân ta và bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

7- Kỷ niệm 69 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2017)

Tuyên truyền nội dung Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bối cảnh ra đời, ý nghĩa, tác dụng của Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Những điển hình, nhân tố mới, những tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

III - MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1- Nhiệt liệt chào mừng 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2017)!

2- Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017).

Ngoài những nội dung trên, các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị, lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền cho phù hợp và hiệu quả; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Đảng ủy trong báo cáo công tác tháng, quý để tổng hợp báo cáo với Thường trực Đảng ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo),
- Phòng Tuyên truyền BTG TU,
- Thường trực Đảng ủy,
- Các chi, đảng bộ cơ sở (t/h),
- Lưu BTG, VP/ĐU

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Thị Phú